
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาวู้ดบอล อบต.บ้านหม้อ 

ครั้งท่ี  1/2566 
วันพุธที่  8  กุมภาพันธ์  2566 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ชั้น 2 
------------------------------ 

 
ผู้มาประชุม  จำนวน  7  คน 

1. นายบำรุง  ศิวสัตตพร ประธานชมรม 
2. นายทวีศักดิ์ วิบูลย์ศิริชัย รองประธานชมรม 
3. นางสาวเพ็ญณพัฒน์ พลไชย เหรัญญิกชมรม 
4. นางปัทมา วงศาโรจน์ นายทะเบียนชมรม 
5. นางชนิดา สีดอกบวบ กรรมการชมรม 
6. นายวรจักร พิทักษ์วงษ์ กรรมการชมรม (ผู้ประสานงานชมรม) 
7. นางปัทมา ศรีสุโร เลขานุการชมรม 

ผู้ไม่มาประชุม  จำนวน  -  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  8  คน 
1. นายสอย  ปานแก้ว นายก อบต.บ้านหม้อ 
2. นางสุภาภร จิราณิชชกุล รองนายก อบต.บ้านหม้อ 
3. นางสุประวีณ์ สายสินธ ์ รองนายก อบต.บ้านหม้อ 
4. นายสุเมธ กรองกำธร นักวิชาการศึกษา ชก. 
5. นายทวีชัย กันคล้าย พนักงานจ้างทั่วไป 
6. นายธิติ พุ่มดอกไม้ สมาชิกชมรม 
7. นางชุติมา สระสำราญ สมาชิกชมรม 
8. นายอุดร วะชังเงิน สมาชิกชมรม 

เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น. 

 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วนายบำรุง ศิวสัตตพร ประธานชมรมกีฬาวู้ดบอล 
ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและได้เชิญนายสอย ปานแก้ว นายก อบต.บ้านหม้อ กล่าวถึงชมรม
กีฬาวู้ดบอล อบต.บ้านหม้อ  
 นายสอย ปานแก้ว นายก อบต.บ้านหม้อ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมคณะกรรมการบริหาร
ชมรมทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และมาช่วยกันพัฒนางานกีฬาของตำบลบ้านหม้อ โดยเห็นด้วยกับการ
ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้สูงอายุและประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทางชมรม
อย่างเต็มที ่
 เมื่อนายก อบต.บ้านหม้อกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณท่านนายก 
อบต.บ้านหม้อ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ความเป็นมาของชมรมกีฬาวู้ดบอล อบต.บ้านหม้อ 
  นายบำรุง ศิวสัตตพร ประธานที่ประชุม ได้มอบให้ นายวรจักร พิทักษ์วงษ์ ผู้ประสานงาน
ของชมรมนำเสนอท่ีมาท่ีไปของชมรมกีฬาวู้ดบอล อบต.บ้านหม้อ 

  นายวรจักร พิทักษ์วงษ์  กล่าวว่า เล่นกีฬาวู้ดบอลมา 2 ปี และได้พบเพ่ือนๆ ในตำบลเล่น
วู้ดบอลอยู่ จึงเสนอให้ทำโครงการขึ้นมาและได้ติดต่อ คุณวินัย อยู่ยั ่งยืน คุณธนาสิทธิ์ บุญมาธนานุรักษ์ 
ประสานทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้โครงการนี้ได้มอบเอกสารให้ คุณสุภาพร จิราณิชชกุล รองนายก อบต.
บ้านหม้อ เพื่อพิจารณาและส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจต่อไป ในเอกสารระบุจุดประสงค์ของโครงการ เอกสารข้อมูล
ต่างๆ ครบพร้อมที่จะจัดตั้งชมรม จึงได้ขอแบบฟอรม์จัดตั้งชมรมและเริ่มประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และคุยกับ
ประธานว่าจะทำเป็นชมรมของ อบต.บ้านหม้อ ได้สำรวจแล้วประชากรในตำบลบ้านหม้อเล่นกีฬาวู้บบอลกัน
มาก จึงเริ่มประสานงานตำแหน่งให้ อ.บำรุง ศิวสัตตพร เป็นประธาน (ได้ปรึกษากับคุณทวีศักดิ์ วิบูลย์ศิริชัย
และคุณวรจักร พิทักษ์วงษ์) เมื่อได้รายชื่อคณะกรรมการครบแล้ว จึงได้มาพบ คุณสุเมธ กรองกำธร ที่ อบต.
บ้านหม้อ และได้ประสานเรื่องการซื้ออุปกรณ์กีฬาวู้ดบอล 

  นายบำรุง ศิวสัตตพร ได้กล่าวขอบคุณ นายวรจักร พิทักษ์วงษ์ และแจ้งว่ากีฬาวู้ดบอลเป็น
ชมรมแรกของ อบต.บ้านหม้อ จากนั้นได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการชมรมวู้ดบอล อบต.บ้านหม้อ และกล่าวถึง
ที่มาของกีฬาชนิดนี้ว่ามาจากประเทศไต้หวัน เป็นกีฬาที่ไม่ต้องออกแรงมากคล้ายกับการตีกอล์ฟ แต่ออกแรง
น้อยกว่า ได้เดินได้เหงื่อเล่นได้ทุกวัย ใช้สนามย่อส่วนจากสนามกอล์ฟ กติกาการเล่นต้องมี 12 สนาม 24 เกท 
ใครตีจำนวนน้อยที่สุดคือผู้ชนะ ทางอบต.บ้านหม้อยังไม่มีเนื้อที่ครบ 12 ประตู แต่จะทำเป็นสนามซ้อมไปก่อน 
ใกล้ๆ สนามท่ีจะทำมีอีกสนามที่นาจะเล่นได้ คณะกรรมการจะประสานเจ้าของที่ดินขอใช้สนามจะได้มีอีกสนาม 
จะให้ อ.วรจักร พิทักษ์วงษ์ ไปสำรวจสนามกีฬาฟุตบอล เพื่อทำพื้นที่สนามเปตอง และสนามวู้ดบอล คิดว่าหมู่
ไหนมีพื้นที่ต่อไปก็จะทำขยายไปเรื่อยๆ ในส่วนของหมู่ 5 คุณสุภาพร จิราณิชชกุล ได้แจ้งว่าได้ให้เจ้าหน้าที่ 
อบต.บ้านหม้อ ไปตัดหญ้าให้เรียบร้อยแล้ว 

  นายวรจักร พิทักษ์วงษ์  กล่าวว่าได้ประสานคุณประสิทธิ์ – คุณนราศรี คนตำบลบ้านหม้อ
ที่เก่งในกีฬาวู้ดบอลมากๆ เพ่ือเชิญมาเป็นที่ปรึกษาของชมรมเพ่ิมเติมอีก 

  นายอุดร วะซังเงิน ได้กล่าวเสริมว่าคุณประสิทธิ์ – คุณนราศรี มีบ้านอยู่ที่บ้านหม้อจริงแต่
ตัวอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ 

  นายบำรุง ศิวสัตตพร ได้กล่าวถึงเรื่องการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมวู้ดบอล 
อบต.บ้านหม้อ ซึ่งมีรายชื่อของที่ปรึกษาของชมรม ดังนี้ มีหลายท่าน 

1. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ อดีตนายก อบต.บ้านหม้อ 
2. นายสรวิทย์ ตราชูวณิช เจ้าของธุรกิจ ศ.เจริญแมนชั่น 
3. พ.ต.อ.นุกุล ปานแก้ว 
4. นายเทวทธิ์ ม่วงไหมทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 

  นายบำรุง ศวสัตตพร สอบถามว่าที่ปรึกษาชมรมต้องมีก่ีคน 
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  นายสุเมธ กรองกำธร ตอบว่าไม่จำกัดมีมากก็ยิ่งดีได้จะช่วยเหลือและสนับสนุนชมรม แต่
ในส่วนของสมาชิกชมขอให้มีอย่างน้อย 20 คน 

  อ.บำรุง ศวสัตตพร ได้แจ้งรายชื่อกรรมการบริหารชมรมและแนะนำในที่ประชุม 
1. นายบำรุง  ศิวสัตตพร ประธานชมรม 
2. นายทวีศักดิ์ วิบูลย์ศิริชัย รองประธานชมรม 
3. นางสาวเพ็ญณพัฒน์ พลไชย เหรัญญิกชมรม 
4. นางปัทมา วงศาโรจน์ นายทะเบียนชมรม 
5. นางชนิดา สีดอกบวบ กรรมการ 
6. นายวรจักร พิทักษ์วงษ ์ ผู้ประสานงานชมรม 
7. นางปัทมา ศรีสุโร เลขานุการชมรม 

และขอเพ่ิมคณะกรรมการบริหารชมรมอีก จำนวน 2 ท่าน รายชื่อดังนี้ 
1. นายธิติ พุ่มดอกไม ้ ประชาสัมพันธ์ 
2. นางชุติมา สระสำราญ ปฏิคม 

  นายวรจักร พิทักษ์วงษ์  ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในการจัดตั้งชมรมวู้ดบอล อบต.บ้านหม้อ ได้
เสนอชื่อคุณสุภาพร จิราณิชชกุล รองนายก อบต.บ้านหม้อและนายกสอย ปานแก้ว นายก อบต.บ้านหม้อ เป็น
กรรมการจัดตั ้งชมรม แต่คุณสุเมธ กรองกำธร แจ้งว่าไม้ได้ เพราะการดำเนินงานของชมรมต้องมาจาก
ประชาชนที่อยู่ในเขตตำบลรวมตัวกันจัดตั้งตามความสนใจของชมรม 

  มติที่ประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  เรื่องแจ้งจากกองการศึกษาฯ อบต.บ้านหม้อ 
  นายสุเมธ กรองกำธร ได้อธิบายเพิ ่มเติมเติมถึงการไม่ให้เจ้าหน้าที ่ของ อบต. เป็น
คณะกรรมการบริหารชมรม เนื ่องจากเรามีหลายชมรมจะทำให้ล่าช้าไม่คล่องตัว จนท.ของอบต.จะเป็น
กรรมการชุดใหญ่ที่ดูแลชมรมต่างๆ อีกที สำหรับงบประมาณที่ทางอบต.ให้ 25,000 บาท ได้ให้ อ.วรจักร และ
ดาบพิศ ดำเนินการไปแล้ว ยังเหลืออีก 6,050 บาท จึงขอมอบให้ทางชมรมฯ ไว้เป็นงบประมาณในการ
ดำเนินการต่อไป ขอให้ชมรมหาสมาชิกเพิ่ม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาของ อบต. ซึ่ง อบต. 
สามารถสนับสนุนชมรมได้ โดยทำเป็นโครงการเสนอผ่านกองการศึกษามา กรรมการที่ปรึกษาเพิ่มได้ พอทุก
อย่างลงตัวจะจัดทำเอกสารอีกทีและสรุปเรื ่องของการขับเคลื่ อนของ อบต.ในแต่ละหัวข้อตามเอกสาร
ประกอบการประชุม แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมกีฬา อบต.บ้านหม้อ 

  นายวรจักร พิทักษ์วงษ์ กล่าวว่าเพิ่งเข้าใจคำว่า อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) คือ 
กทม. พัทยา อบจ. เทศบาล อบต. 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  เป้าหมาย นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการชมรม 
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  นายบำรุง ศวสัตตพร แจ้งว่าชมรมนี้มีแนวทางเหมือนสมาคมกีฬาทั่วไป อบต.บ้านหม้อ 
เรามีนักกีฬาวู ้ดบอลมาก วันหนึ่งเราคงมีนักกีฬาไปแข่งขันในนาม อบต.บ้านหม้อ จึงขอฝากเรื ่องการ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วย คราวๆ ดังนี้ 

  1.  เมื่อทางชมรมจัดตั้งเรียบร้อยทางชมรมฯ จะจัดการแข่งขันเฉพาะในเขตเพชรบุรี
เท่านั้น เพื่อเปิดตัวชมรมฯ และประชาสัมพันธ์ชมรมวู้ดบอล อบต.บ้านหม้อ 
  2.  เพ่ือเผยแผ่ชมรมฯ ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนที่สนใจในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านหม้อได้
ทราบ 
  3.  ถ้ามีนักกีฬาที่มีความสามารถทางชมรมฯ จะส่งไปแข่ง อปท.ทั่วประเทศในปี 2566 
ไม่ทันก็อาจทำในปี 2567 ต้องมีการจัดทำแผนงานช้าสุดไม่เกินเดือน เมษายน จึงขอมอบให้ คุณธิติ พุ่มดอกไม้ 
เป็นหัวหน้าในการทำแผนงาน ซึ่งเราจะมาประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 

  นายวรจักร พิทักษ์วงษ์  สอบถามประธานว่าอุปกรณ์วู้ดบอลจะให้หรือให้ยืม 

  นายบำรุง ศวสัตตพร  กล่าวว่าให้ไม่ได้ ในช่วงแรกอาจจะให้ยืมไปก่อนโดยจะให้ทาง อบต.
บ้านหม้อ เป็นผู้ดูแลอุปกรณ์ไปก่อนในขณะนี้ 

  นายวรจักร พิทักษ์วงษ์  สอบถามว่าถ้าวันนี้ประธานรับไม้กับอุปกรณ์วู้ดบอลแล้วจะเอาไป
ไวที่ไหน จึงเสนอให้ทำที่เก็บที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ส่วนยอดที่เหลือ 6,050 บาท จะขอเบิกไปซื้อเชือกกับ
ธง เชือกกิโลกรัม ละ 90 บาท 

  นายบำรุง ศวสัตตพร  กล่าวว่า ชมรมฯ เราเพ่ิงเริ่มขอให้เก็บอุปกรณ์ไว้ที่ อบต.ก่อน พอมี
คนอย่ากเล่นค่อยมาทำเรื่องเบิกอุปกรณ์ไป 

  นายอุดร วะชังเงิน  กล่าวว่าสนามบอลรอบสนามทำสนามวู้ดบอลได้ 6 สนาม หลังบ้าน
นายกทำได้ 4 สนาม สนามสั้นยาวได้แล้วแต่พ้ืนที่ และได้แจ้งไว้ที่ประชุมบริจาคเชือกทำสนาม 1 ม้วน จากนี้ได้
กล่าวว่าท่านนายกหมี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก่อนหน้านี้เคยเสนอให้จัดการแข่งขันเลยท่านก็ได้เสนอฝ่ายทหาร
แต่ผู้ช่วยไม่สนใจ ได้เสนอแนะให้นำสมุดบันทึกสมาชิกทำทะเบียนต่างๆ เพ่ือตามเรื่องได้ ให้เชิญชวนผู้พิการ ติด
เตียง มาเล่น นั่งรถเข็นก็เล่นได้ตีแขนเดียวได้ เสนอการเก็บค่าสมาชิกชมรมฯ คนละ 500 บาท ค่าสมทบ 200 
บาท (กรณีไม่อยู่ อบต.บ้านหม้อ) 

  นายบำรุง ศวสัตตพร  แจ้งว่าตรวจหมู่ 5 ที่คุณสุภาพร จิราณิชชกุล รองนายก อบต.บ้าน
หม้อ ไปปรับพ้ืนที่ สถานที่ตรงนั้น เป้าหมาย 10 – 12 สนาม ส่วนเรื่องการเก็บค่าสมาชิกนั้น คิดว่าเก็บคนละ 
50 บาท แต่ในปีนี้ไห้ฟรีไปก่อน สมาชิกต้องเป็นประชาชนในตำบลบ้านหม้อเท่านั้น ในเรื่องของการตัดหญ้า
ทาง อบต.บ้านหม้อ จะมาดูแลให้ 

  นางปัทมา วงศาโรจน์  เห็นดีที่มีสนามหลายแห่ง เสนอว่าครอบครัวอยากลองเล่นทางเรามี
อุปกรณ์ให้ยืมเล่น 1 เดือน แล้วเอามาคืน 

  นางสุภาพร จิราณิชชกุล  เสนอให้อธิบายเรื่องการใช้อุปกรณ์ไม้วู้ดบอล 

  นายบำรุง ศวสัตตพร  กล่าวว่าการเข้าแข่งขันสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทยต้องเป็นไม้ที่
จำกัด แบบทั่วไปเล่นไม่ได้ แต่ถ้าเราแข่งขันทั่วไปเราใช้ไม้อะไรก็ได้ 



~ 5 ~ 
 

  นายอุดร วะชังเงิน  กล่าวว่า ทางสมาคมวู้ดบอลขายไม้จึงต้องใช้ไม้ของสมาคมเท่านั้น ไม้
ของสมาคมอันละ 3,600 บาท (เม่ือก่อน 8,500 บาท) ลูก 350 บาท (เมื่อก่อน 600 บาท) ถ้าชมรมวู้ดบอล 
อบต.บ้านหม้อเปิด เราก็จะจัดการแข่งขันกับทางป่าเดง แก่งกระจานได้ ผมกับภรรยา และคุณชนิดา จึงขอมอบ
เงินสนับสนุนชมรมเพ่ือเป็นงบประมาณในการจัดทำสนามฝึกซ้อมและออกกำลังกาย จำนวน 3,000 บาท 

  นางสาวเพ็ญณพัฒน์  พลไชย  แจ้งว่า ขอมอบเงินสนับสนุนชมรม จำนวน 2,000 บาท 

  นางปัทมา ศรีสุโร  แจ้งว่า ขอมอบเงินสนับสนุนชมรม จำนวน 2,000 บาท 

  นายวรจักร  พิทักษ์วงศ์  กล่าวว่าดีใจที่มีเงินสนับสนุนชมรมฯ และจะบริหารการใช้เงิน
เท่าไร อ.วรจักร พิทักษ์วงศ์  และคุณทวีศักดิ์ วิบูลย์ศิริชัย  จะรับผิดชอบการทำสนามวู้ดบอล  และจะสรุป
ค่าใช้จ่ายมาเพื่อเบิก 

  นายบำรุง   ศิวสัตตพร กล่าวสรุปว่าทางชมรมวู ้ดบอลจะเชิญคุณสมศรี คชสาร เป็น
กรรมการ กิตติมศักดิ์ อีก 1 ท่าน ซึ่งจะได้ทำเป็นประสาน และจากวันนี้จะนัดสมาชิกกรรมการชมรมฯ เพ่ือทำ
แผนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางฝ่ายประธานและคุณสุภาพร จิราณิชชกุล รองนายก อบต.บ้านหม้อ จะไป
สำรวจพื้นที่ หมู่ที่ 5 ว่าจะทำได้กี่สนาม 

  นายกสอย  ปานแก้ว  กล่าวว่าเห็นด้วยกันทุกกิจกรรมที่กล่าวมา สนับสนุนที่จัดสถานที่
เล่นกีฬาวู้ดบอลหลายแห่ง ขอให้คณะกรรมการบริหารชมรมเขียนแผนงานมาเสนอ เพ่ือดำเนินการต่อไป 

  มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ และให้ดำเนินงานตามที่คณะกรรมการทุกท่านเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา 11.3๐ น. 
 
 
 
 ลงชื่อ         ปัทมา  ศรีสุโร          ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางปัทมา  ศรีสุโร) 
เลขานุการชมรมกีฬาวู้ดบอล อบต.บ้านหม้อ 

 
 

                                   
 ลงชื่อ     บำรุง  ศิวสัตตพร      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายบำรุง   ศิวสัตตพร) 
ประธานชมรมกีฬาวู้ดบอล อบต.บ้านหม้อ 

 
 


